

จะเรียนหมอมต้องมีคุณธรรม-จริยธรรม

■ นำเสนอเมื่อ 13 ก.ค. 2559

[เดลินิวส์]-เลขาธิการ กสพท.ชี้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตฯผิดชัดเจน
อาจปลุกคุณธรรม-จริยธรรมคนเป็นหมอ แต่แหกคอก “อุดม”
ออกโรงเตือนมหิดลทำเช่นนี้ไล่ออกทันที ขณะที่ ม.รังสิตรับเป็นนักศึกษา อยู่ปี
8 ปฏิบัติงานครบจึงไม่จบ-ดูมาตรการลงโทษ

วันนี้ (12 ก.ค.) ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคลินิกทันตกรรม เดินห้าง วัน คลินิก เลขที่ 76/52 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
เนื่องจากปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทำหัตถกรรมมาทำหน้าที่
และยังเป็นนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบการศึกษา นั้น ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดที่ชัดเจน
เพราะไม่มีใบประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ จึงไม่สามารถทำงานได้โดยอิสระ
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมากการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมนั้น ได้มีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอด
แต่ไม่ว่าเราจะออกกฎระเบียบออกมาเข้มงวดแค่ไหน คนที่ตั้งใจทำผิดก็คิดหาช่องโหว่ได้ตลอดเวลา ดังนั้น
สิ่งสำคัญคือเราต้องควบคุมตนเอง ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในความเป็นแพทย์ ทันตแพทย์
ส่วนเรื่องจะให้ออกจากการเรียนคณะทันตแพทยหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องพิจารณา
ส่วนเรื่องใบประกอบวิชาชีพเป็นเรื่องทันตแพทย์สภา

ศ.นพ.อุดม คูชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เด็กคนนี้ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว ซึ่งตนได้ยามาตลอดว่า เรื่องการโกง การทุจริตการสอบ จะแควดยกกฎระเบียบไม่ได้
เหมือนกับปัญหาคอร์รัปชันที่ไม่ว่าจะออกกฎหมายก็ฟันฉับก็แก้มไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งเป็นความผิดแน่นอน เพราะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหมอ เนื่องจากยังเรียนไม่จบและไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
เชื่อว่ามหาวิทยาลัยของเด็กคนดังกล่าวคงไม่รู้ว่าจะเด็กออกไปทำเช่นนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าไม่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามถ้าเกิดกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะให้ออกทันที
เพราะการที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วไปทำเรื่องใหญ่ที่มีผลต่อชีวิตของคน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ดัดเช็ดได้
และอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก ส่วนกรณีการฝึกงานของนักศึกษา
ก็ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่ใช่ไปที่ไหนก็ได้ และต้องมีอาจารย์ควบคุมด้วย

ด้านดร.สรียา นุชนาฎพนิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า
นักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 8 และยังไม่จบการศึกษา
เนื่องจากปฏิบัติงานยังไม่ครบ
อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังดูระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าจะมีมาตรการอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น